
 
 
 
 

กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

Thailand Inter-Parliamentarians Friendship Group 
Secretariat of the House of Representatives, U-Thong Nai Road, Dusit, Bangkok 10300, Thailand 

Phone: +66 2357 3100 ext.3147-8; Fax: +66 2357 3198-9; e-mail: thaibilat@hotmail.com 
           

 
รายงาน 

การเดินทางเยือนสาธารณรัฐเช็ก 
น าโดย 

นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ 
ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เช็ก และคณะ 

ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ 
----------------------------------------- 

 
คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา ไทย- เช็ก  น าโดย  นาย อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา ไทย- เช็ก  และคณะ รวม ๑๒  คน 
ประกอบด้วย 

๑. นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ (ส.ส.) -  ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เช็ก 
- หัวหน้าคณะ 

๒. นายตวง อันทะไชย (ส.ว.) -  รองประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เช็ก 
๓. นายปริญญา ฤกษ์หร่าย (ส.ส.) - เลขานุการกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เช็ก 
๔. นายสามารถ ราชพลสิทธิ์ (ส.ส.) - กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เช็ก 
๕. นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ (ส.ส.) -  กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เช็ก 
๖. นายถนอม  ส่งเสริม (ส.ว.) - กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เช็ก 
๗. หม่อมหลวงปรียพรรณ  ศรีธวัช (ส.ว.) - สมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เช็ก 
๘. นางสาวชธิดา  ปิยวรรณวงศ ์  - นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 
     กลุ่มงานความสัมพันธ์รัฐสภาทวิภาคี 
     ส านักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
     ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

- เลขานุการคณะ  
๙. นางสาวศรีสิณี  พัฒนมาศ  - นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 
    กลุ่มงานความสัมพันธ์รัฐสภาทวิภาคี  

    ส านักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
    ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
  - ผู้ช่วยเลขานุการคณะ 
๑๐. นางภุมรา  จันทรสุรินทร์  - ผู้ติดตามบุคคลหมายเลข ๑ 
๑๑. เด็กหญิง ภัณทิรา  จันทรสุรินทร์  - ผู้ติดตามบุคคลหมายเลข ๑ 
๑๒. นางสาวณิชเบญญา จันทนจุลกะ ฤกษ์หร่าย - ผู้ติดตามบุคคลหมายเลข ๓ 
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 ๒ 
 

 คณะออกเดิน ทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย  เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่         
๑๗ มกราคม  ๒๕๕๖ เวลา ๒๓ .๔๐ นาฬิกา โดยสายการบิน ไทย  เที่ยวบินที่ TG 920 และเดินทางถึง          
ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงปราก  วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา โดยมีนายชูชาติ  
จิโรจน์กุล  เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ให้การต้อนรับ 
 

 ในระหว่างการ เดินทาง เยือนดังกล่าว  คณะฯ ได้ เยี่ยมคารวะบุคคลส าคัญ  และสถานที่ส าคัญ 
ดังนี้ 
 

๑. การเยี่ยมคารวะและพบปะหารือบุคคลส าคัญ 
 ๑.๑ เยี่ยมคารวะ  Hon. Mr. Jan Kamacek รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  สาธารณรัฐ
เช็ก เมื่อวัน จันทร์ ที่ ๒๑ มกราคม  ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ อาคาร สภาผู้แทนราษฎร 
สาธารณรัฐเช็ก 
   

 
  

สาระส าคัญในการสนทนา 
 

   Hon. Mr. Jan Hamacek รองประธานสภาผู้แทนราษฎร สาธารณรัฐเช็ก กล่าวต้อนรับ
นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ และ คณะ ผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย- เช็ก ที่ได้เดินทางมาเยือนรัฐสภา
สาธารณรัฐเช็ก พร้อมทั้งแสดงความยินดีที่คณะฯ เป็นตัวแทนในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง
สาธารณรัฐเช็กและประเทศไทย โดยกล่าวชื่นชมประเทศไทยว่าเปรียบเสมือนมิตรที่มีความเข้าอกเข้าใจกัน
มาช้านาน และรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ตนได้รับมอบหมายให้มาต้อนรับคณะฯ ในวันนี้  ซึ่งในช่วงเวลาที่
คณะฯ เดินทางเยือนสาธารณรัฐเช็ก เป็นช่วงเวลาของการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งแรกในสาธารณรัฐเช็ก 
และถึงแม้ว่าจะยังไม่ทราบผลการเลือกตั้งฯ แต่มุมมองของนักการเมืองทั่วโลก มั่นใจว่าคนใดคนหนึ่งที่ได้รับ
เลือกตั้งก็จะส่งผลดีต่อสาธารณรัฐเช็กอย่างแน่นอน พร้อมนี้ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้กล่าวแนะน า
ตัวว่าเป็นผู้แทนจาก เมือง Mlada Boleslav ซึ่งเป็นฐานการผลิตรถยนต์ยี่ห้อ SKODA ดังนั้นจึงมีความหวัง
ว่าในอนาคตจะได้ส่งออกรถยนต์ยี่ห้อ SKODA เข้าสู่ตลาดที่ประเทศไทย 
 
 
 



 ๓ 
  นาย อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์  ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย- เช็ก  กล่าวขอบคุณ รอง
ประธานสภาผู้แทนราษฎรทีไ่ดใ้ห้การต้อนรับคณะฯ และได้กล่าวแนะน าคณะฯ ที่ได้ร่วมเดินทางมาครั้งนี้ ซึ่ง
ตนและคณะรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งท่ีได้มีโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐเช็ก ประเทศไทย และสาธารณรัฐเช็ก
มีความสัมพันธ์กันมาช้านาน และปี ๒๕๕๗ จะเป็นปีครบรอบความสัมพันธ์ ๔๐ ปี จะเห็นได้ว่าทั้งสอง
ประเทศมีการจัดท าและลงนามในความร่วมมือหลายด้าน อาทิ ด้านการค้า สาธารณรัฐเช็กเป็นคู่ค้าอันดับ ๑ 
ของประเทศไทย ในกลุ่มประเทศสมาชิก ใหม่ของสหภาพยุโรป  อย่างไรก็ตาม ระยะ ๒-๓ ปีที่ผ่านมา มูลค่า
การส่งออกจากประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐ เช็กมีปริมาณลดลง อย่างต่อเนื่อง  โดยจะเห็นได้จาก ในปี พ.ศ. 
๒๕๕๓ มูลค่าการส่งออกจากไทยมีมูลค่าประมาณหนึ่งพัน ล้านเหรียญสหรัฐ แต่เมื่อปี พ .ศ. ๒๕๕๕ มูลค่า
การส่งออกจากไทยลดลงเหลือประมาณ ๖๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐ  
  ส าหรับความร่วมมือทางการทหาร จะเห็นได้ว่า รัฐบาลของสาธารณรัฐเช็กและรัฐบาลไทย
พิจารณาใช้เครื่องบินรบรุ่นกริพเพ่นเช่นเดียวกัน โดยสาธารณรัฐเช็กได้ขอเสนอตัวเข้าเป็นฝ่ายซ่อมบ ารุง
เครื่องบินรบที่ประจ าการในประเทศไทย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐบาลไทย 
 
 

 
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐเช็ก (คนที่ ๒ จากขวามือ) 

 

  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้กล่าวตอบข้อซักถามของประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-
เช็ก เก่ียวกับมูลค่าการน าเข้าสินค้าจากประเทศไทยที่มีปริมาณลดลง ทั้งนี้เนื่องจากช่วง ๒ – ๓ ปีที่ผ่านมา 
เศรษฐกิจในสาธารณรัฐเช็กไม่สู้ดีนักจึงท าให้ปริมาณการน าเข้าสินค้าจากประเทศต่าง ๆ ลดลง รวมทั้งจาก
ประเทศไทยด้วย อย่างไรก็ตาม ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและ
การค้า สาธารณรัฐเช็ก และคณะฯ จะเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางก าร ตนเชื่อมั่นว่าจะมีการ            
ลงนามความตกลงทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งจะท าให้มูลค่าการค้าระหว่างกันเพ่ิมข้ึนแน่นอน นอกจากนี้ ตนมี
ความเห็นตรงกับประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ที่จะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางทหารเพิ่มข้ึน แม้ว่าปัจจุบัน
หลังจากสาธารณรัฐเช็กแยกตัวออกจาก เช็กโกสโลวาเกีย ท าให้ไม่ได้เป็นมหาอ านาจด้านอาวุธยุทโธปกรณ์
เหมือนเช่นก่อน แต่สาธารณรัฐเช็กเองก็มีการผลิตปืนสั้น ปืนพก รถทหาร รถถัง อยู่ในระดับแนวหน้าเช่นกัน 
ภายหลังการเข้าเป็นสมาชิกขององค์การ NATO 
 
 



 ๔ 
 
 

  จากนั้น นายสามารถ ราชพลสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และก รรมการบริหารกลุ่ม
มิตรภาพฯ ไทย- เช็ก ได้สอบถามถึงระบบรัฐสภาของสาธารณรัฐเช็กเก่ียวกับสัดส่วนของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรที่มีจ านวน ๒๐๐ คน เมื่อเทียบกับประชากรที่มีประมาณ ๑๐ ล้านคน ถือว่ามีจ านวนสมาชิกฯ 
มากกว่าไทย ที่มีประชากรประมาณ ๖๐ ล้านคน มีสมาชิกฯ จ านวน ๕๐๐ คน จึงต้องการทราบว่าภารกิจ
หลัก และภารกิจรองของสมาชิกฯ มีสิ่งใดบ้าง เพ่ือเปรียบเทียบกับภารกิจของสมาชิกฯ ของประเทศไทย 
  

  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวตอบข้อซักถามของนายสามารถฯ เก่ียวกับสัดส่วน
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อประชากร ว่าเคยมีการถกเถียงกันว่าจ านวนสมาชิ กเพียง ๑๐๐ คนน่าจะ
เพียงพอ แต่สุดท้ายก็สรุปที่ ๒๐๐ คน เพื่อ จะได้บริการประชาชนได้ท่ัวถึงกว่า สภาผู้แทนราษฎร
ประกอบด้วยสมาชิก ๒๐๐ คน มาจากการเลือกตั้งระบบสัดส่วน จาก ๑๔ เขตเลือกตั้ง แต่ละเขตมีจ านวน
สมาชิกไม่ เท่ากันขึ้นอยู่กับจ านวนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง  ส าหรับภารกิจของสมาชิกฯ นอกจากการ
พิจารณากฎหมายแล้ว สมาชิกยังมีภารกิจอื่น  ๆ อาทิ การพบปะประชาชน การรับเรื่องราวร้องทุกข์                 
การเข้าร่วมงานศพ แต่ไม่มีการเข้าร่วมในพิธีศาสนาเช่นเดียวกับประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจากชาวเช็ก                 
ส่วนใหญ่ไม่นับถื อศาสนา และมีส่วนหนึ่งเท่านั้นที่นับถือศาสนาคริสต์ จึงจะมีพิธีกรรมเป็นการเฉพาะกลุ่ม
เท่านั้น 
 

  ต่อมา หม่อมหลวงปรียพรรณ ศรีธวัช สมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-
เช็ก ได้สอบถามถึงสัดส่วนนักการเมืองสตรีในรัฐสภาสาธารณรัฐเช็ก เนื่องจากในความคาดหวังของสม าชิก
รัฐสภา ควรจะมีสมาชิก ฯ ที่เป็นสตรีถึงร้อยละ ๓๐ ของสมาชิกท้ังหมด เพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทสตรีใน
เวทีต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังระบุว่ารัฐบาลไทยได้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาสตรีเพื่อส่งเสริมศักยภาพของสตรี ใน
ระดับภูมิภาคอีกด้วย 
  

  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้กล่าวชื่ นชมประเทศไทยที่มีการจัดตั้งกองทุนที่ดี และ
สนับสนุนบทบาทของสตรี ซึ่งตนจะได้น าเรื่องดังกล่าวไปเสนอประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อทราบต่อไป 
และส าหรับสาธารณรัฐเช็กก็ให้ความส าคัญในเรื่องบทบาทสตรีเช่นกัน โดยปัจจุบันมีประธานสภา-
ผู้แทนราษฎรเป็นสุภาพสตรี และมีจ านวนสมาชิ กท่ีเป็นสตรีอยู่ถึงร้อยละ ๒๒ นอกจากนี้ มีช่วงเวลาหนึ่งที่
ผู้น าของทั้งสองสภาเป็นสุภาพสตรีทั้งหมด 

 

  จากนั้นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร แสดงความมั่นใจว่าในอนาคตจะมีผู้แทนจากรัฐสภา
สาธารณรัฐเช็กเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างแน่นอน และขอบคุณส าหรับการมาเยือน ของคณะฯ ในวันนี้ 
พร้อมนี้รองประธานสภา ผู้แทนราษฎรได้มอบหนังสือรัฐสภาสาธารณรัฐเช็กเป็นที่ระลึกให้กับประธานกลุ่ม
มิตรภาพฯ ไทย- เช็ก และประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ได้มอบแจกันเบญจรงค์คู่ให้กับรองประธานสภา-
ผู้แทนราษฎร สาธารณรัฐเช็ก เป็นที่ระลึกเช่นกัน 
 



 ๕ 

 
การมอบของท่ีระลึกแก่รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 

๓. การเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง อาหารกลางวัน เพื่อเป็นเกียรติแก่คณะฯ  โดยนาย Pavel Bém 
ประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาเช็ก-อาเซียน เป็นเจ้าภาพ  ในวันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา 
๑๒.๔๕ นาฬิกา ณ ห้อง Mirror Hall อาคารสภาผู้แทนราษฎร 

 
งานเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันโดยประธานกลุ่มมิตรภาพฯ เช็ก-อาเซียน 

 
  ระหว่างงานเลี้ยงรับรอง คณะฯ ได้หารือในประเด็นต่าง ๆ กับนาย Pavel Bém ประธาน
กลุ่มมิตรภาพรัฐสภาเช็ก-อาเซียน และคณะ มีสาระส าคัญดังนี้ 
 
 
 
 
 



 ๖ 
  นาย Pavel Bém กล่าวต้อนรับ คณะฯ และขอบคุณส าหรับการมาเยือนในครั้งนี้  ซ่ึง
แม้ว่าประเทศไทยจะมีระยะทางไกลจากสาธารณรัฐเช็กมาก แต่ความผูกพันระหว่างสองประเทศก็จะท าให้มี
ความใกล้ชิดกันมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว เป็นต้น พร้อมนี้ 
ได้แนะน าผู้เข้าร่วมให้การรับรองคณะ ประกอบด้วย นาย  Radek John สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และอดีต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะเจ้าหน้าที่จากส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
สาธารณรัฐเช็ก  
 

  นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย- เช็ก กล่าวขอบคุณส าหรับการ
ต้อนรับอย่างน่าประทับใจ พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมนาย นาย Pavel Bém ที่เป็นผู้มีความสามารถท้ังในด้าน
หน้าที่การงานที่เคยด ารงต าแหน่งเป็นผู้ว่าการรัฐหลายสมัย และด้านความสามารถส่วนตัวที่สามารถพิชิต
ยอดเขาเอเวอร์เรสต์ ถือเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีความพยายามเป็นอย่างยิ่ง  
 

  จากนั้น นายอิทธิรัตน์ฯ ได้กล่าวถึงวัตถุประส งค์ในการเดินทางเยือนในครั้งนี้ ว่าเพ่ือเป็น
การกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ 
การค้า การลงทุน โดยได้เน้นย้ าถึงการส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวของมูลค่าการค้า และมูลค่าการส่งออก
และน าเข้าสินค้าระหว่างกัน  รวมทั้งการรักษาระดับมูลค่าการค้าให้คงท่ีและสูงขึ้นเรื่อย ๆ ส าหรับ ด้านการ
ท่องเที่ยว  นายอิทธิรัตน์ฯ ได้กล่าวถึงปริมาณนักท่องเที่ยวชาวเช็กท่ีเดินทางเยือนประเทศไทย ปีละกว่า 
๑๐,๐๐๐ คน และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ตนจึงมีความหวังว่าต่อไปในอนาคตจะได้มีการ เปิดเที่ยวบินตรง
จากกรุงเทพฯ สู่กรุงปราก ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ  
 

  หม่อมหลวงปรียพรรณ ศรีธวัช สมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย- เช็ก ได้กล่าวเสริมเก่ียวกับ
ประเด็นการขอยกเว้นการตรวจลงตราส าหรับประชาชนทั่วไปที่จะเดินทางมาสาธารณรัฐเช็ก ซึ่งในปั จจุบัน
ชาวไทยจะต้องขอวีซ่าหากต้องการเดินทางมาสาธารณรัฐเช็ก แต่ชาวมาเลเซียไม่ต้องขอวีซ่าดังกล่าว 
นอกจากนี้ ชาวเช็กท่ีจะเดินทางไปประเทศไทย ที่พ านักในประเทศไทยไม่เกิน ๓๐ วัน ก็ไม่ต้องขอวีซ่า
เช่นเดียวกัน  
 

  นาย Pavel Bém ได้กล่าวถึงประเด็นการขอวีซ่าดังกล่าว ซึ่ งตนก็ตระหนักถึงปัญหา
เช่นเดียวกัน และในฐานะท่ีตนเป็นประธานกลุ่มมิตรภาพฯ เช็ก- อาเซียน ตนได้เคยด าเนินการร้องขอไปยัง
รัฐบาลแล้ว แต่ไม่ได้ค าตอบในทางบวก ทั้งนี้เนื่องจากสาธารณรัฐเช็กเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป การจะ
ด าเนินการใด ๆ จะต้องได้รับการพิจารณาให้สอดคล้องกับข้ อตกลงของสหภาพยุโรป ซ่ึงนาย Pavel มี
ความเห็นว่าการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสภายุโรปมีทั้งด้านบวกและด้านลบ ด้านบวกคือ ท าให้ประเทศสมาชิก
เกิดสันติภาพ และมีความม่ันคง แต่ทุกประเทศจะต้องปฏิบัติตามกฎ และขั้นตอนของสหภาพยุโรปอย่าง
เคร่งครัด ทั้งนี้สหภาพยุโรปมีความกังวลเป็นอย่างยิ่งเก่ียวกับความปลอดภัยของประชาชนในภูมิภาค ดังนั้น
การให้อิสระเสรีในการเข้า-ออกประเทศอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงก็เป็นได้  
 



 ๗ 

 
งานเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันโดยประธานกลุ่มมิตรภาพฯ เช็ก-อาเซียน (คนที่ ๒ จากซ้ายมือ) 

 

  นอกจากนี้ นาย Radek John ได้กล่าวเสริมว่าในสมัยที่ตนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
สาธารณรัฐเช็กก็มีความพยายามอย่างเต็มที่ท่ีจะท าให้เกิดความเท่าเทียมกันในเรื่องการขอตรวจลงตรากับ
ประเทศต่าง ๆ พร้อมยกตัวอย่างว่าชาวเช็กท่ีจะเดินทางไปประเทศแคนาดาก็จ าเป็นต้องขอวีซ่า แต่ชาว
แคนาดาที่เดินทางมาสาธารณรั ฐเช็กไม่จ าเป็นต้องขอวีซ่า ท าให้ตนเข้าใจถึงความรู้สึกของชาวไทยเช่นกัน 
อย่างไรก็ตาม ในความเห็นของตนคิดว่า ควรจะมีการร่วมมือกันทั้งสองฝ่าย กล่าวคือ เอกอัครราชทูตไทย ก็
น่าจะด าเนินการเชิงรุกเพ่ือผลักดันในเรื่องนี้ให้ส าเร็จต่อไป 
 

  ในเรื่องดังกล่าว นายชูชาติ จิโ รจน์กุล เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก 
ได้กล่าวเสริมว่าเอกอัครราชทูต ได้เคยหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐเช็ก 
เกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกัน นอกจากนี้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซล ก็ด าเนินการเจรจาเกี่ยวกับการขอยกเว้น
การตรวจลงตรากบัประเทศสมาชิกในกลุ่มเชงเก้น โดยมีความหวังว่าสาธารณรัฐเช็กจะให้การสนับสนุนฝ่าย
ไทยในการเจรจาต่อไปด้วย 
 

  นายสามารถ ราชพลสิทธิ์ กล่าวถึงการแก้ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร โดยการ
ก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า MRT ซึ่งทราบว่าสาธารณรัฐเช็กมีความเชี่ยวชาญในเรื่องรถไฟฟ้าเป็ นอย่างมาก จึง
ถือเป็นโอกาสที่ดีหากสาธารณรัฐเช็กจะสามารถเข้าร่วม ในโครงการ ก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าใน
กรุงเทพมหานคร  การส่งออกขบวนรถไฟฟ้า (rolling stock) หรือร่วมทุนกับประเทศไทยในการผลิตขบวน
รถไฟฟ้า เป็นต้น  
 

  ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ เช็ก- อาเซียน กล่าวขอบคุณส าหรับค าแ นะน าเก่ียวกับการร่วม
ลงทุนดังกล่าว โดยสาธารณรัฐเช็กมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านขนส่งมวลชนเป็นอย่างมาก 
เห็นได้จากปริมาณการส่งออก ตู้โดยสารรถไฟฟ้า ไปแล้วทั่วโลก ทั้งนี้เนื่องจากสาธารณรัฐเช็ก โดยเฉพาะที่
กรุงปรากประชากรร้อยละ ๕๖ ใช้ระบบขนส่งมวลชนเป็นหลัก อี กร้อยละ ๔๑ ใช้รถส่วนตัว และอีกร้อยละ 
๒-๓ ใช้จักรยาน ดังนั้นรัฐบาลจึงให้ความส าคัญกับการจัดระบบขนส่งมวลชนเป็นอย่างยิ่ง ในปัจจุบัน กรุง
ปราก มีสถานีรถไฟใต้ดินกว่า ๕๐ สถานี รวมระยะทางทั้งสิ้น ๘๐ กิโลเมตร พร้อมนี้เสนอวิธีการแก้ไขปัญหา
จราจรในกรุงเทพมหานคร โดยการส ร้างรถไฟฟ้า และเพ่ิมเส้นทางรถไฟฟ้าให้มากขึ้น พร้อมทั้งลดราคาค่า
โดยสารไม่ให้แพงมาก แล้วจะท าให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนมากขึ้น  
 



 ๘ 
  หลังจากท่ีคณะฯ ได้มีการ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันอย่าง กว้างขวางเป็นระยะเวลา
พอสมควรแล้ว นายอิทธิรัตน์ฯ จึงได้กล่าวขอบคุณประธานกลุ่มมิตรภาพฯ เช็ก-อาเซียน ส าหรับการต้อนรับ
อีกครั้ง พร้อมทั้งมอบกรอบรูปร าไทย เพื่อเป็นของที่ระลึกแก่ประธานกลุ่มฯ โดยประธานกลุ่มฯ ได้มอบ
หนังสือเกี่ยวกับกรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก ให้เป็นที่ระลึกแก่นายอิทธิรัตน์ฯ เช่นกัน 
 

 
การมอบของท่ีระลึกแก่ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ เช็ก-อาเซียน 

 
 
 
 
๔. การเยี่ยมชมสถานทีส่ าคัญ 

 ๔.๑ อาคารสภาผู้แทนราษฎร (Chamber of the Deputies) 

   
                พื้นที่แถลงข่าวของผู้ส่ือข่าว      พื้นที่พักผ่อนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 



 ๙ 

 
ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

 

 
ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยด้านหลังเป็นบัลลังก์ของประธานสภาผู้แทนราษฎร 

 

 

 



 ๑๐ 

  ๔ . ๒ เมืองเชสกี ครุมลอฟ (Český Krumlov) 

        เป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใต้ของสาธารณรัฐเช็ก ซึ่ง ได้รับการขนานนาม
ว่าเป็นไข่มุกแห่งโบฮีเมีย ตั้งอยู่ห่างจากกรุงปราก ๑๘๐ กิโลเมตร มีชื่อเสียงจากสถาปัตยกรรมและ
ศิลปะของเขตเมืองเก่า  และปราสาทครุมลอฟ ซึ่งเขตเมืองเก่านี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก องค์การ              
เพ่ือการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก  ให้เป็นมรดกโลก เมื่อปี 
๑๙๙๒ โดยมีสิ่งบ่งบอกความส าคัญทางวัฒนธรรม ประจ า ชาติสองสิ่ง คือ ปราสาทแ ละโบสถ์โกธิก
เซนต์ไวตัส (St.Vitus) 

  ปราสาทมีส่วนหนึ่งเป็นป้อมปราการยุคกลาง  และอีกส่วนเป็นคฤหาสน์ขนาดใหญ่
ตั้งอยู่บนยอดหน้าผาอย่างโดดเด่นและสามารถมองเห็นวิวเมืองโดยรอบ อย่างไรก็ตาม  ปราสาทแห่งนี้                
มีขนาด ใหญ่เป็นอันดับสองในดินแดนเช็ก รองจากปราสาท กรุงปราก ปราสาทยุคเรอเนสซองซ์               
อันยิ่งใหญ่แห่งนี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่อยู่ของลอร์ดส์ โรเซนเบิร์ก และลอร์ดส์ ชวาร์เซนเบิร์ก                   
ผู้ทรงอ านาจ ปัจจุบันเป็นที่เก็บรวบรวมเฟอร์นิเจอร์สไตล์พีเรียดของอังกฤษ สิ่งทอของชาวเฟลมิช        
รวมถึงอาวุธทางประวัติศาสตร์และมีหอศิลป์ภาพด้วย ปราสาทได้ถูกสร้างข้ึนราวศตวรรษท่ี ๑๓ โดยมี
องค์ประกอบในสไตล์โกธิก เรอเนสซองซ์ และบารอก 

   
คณะผู้แทนฯ เดินทางเยี่ยมชมเมืองเชสกี ครุมลอฟ  เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ 

 ๔.๓ กรุงปราก (Prague) 
 
          กรุงปรากได้ชื่อว่าเป็ นเมืองหลวงที่สวยที่สุดเมืองหนึ่ง ของโลก มีประชากรอาศัยอยู่
ประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ คน กรุงปรากเป็ นเมืองที่มี รวบรวมความงดงามด้านสถาปัตยกรรมชั้นยอ ด
ของทุกยุคสมัย ได้แก่ โรมาเนสก์ (Romanesque) โกธิก (Gothic) เรอเนสซองส์ (Renaissance) บา
รอก (Baroque) และอาร์ตนูโว (Art Nouveau) บริเวณท่ีเป็นเขตเมืองเก่าที่เป็น สถานที่รวมสุดยอด



 ๑๑ 
ศิลปกรรมอันเป็นหัวใจของปราก ได้แก่ ย่าน ปราสาท (Castle District), Little Quarter 
หรือ Lesser Town ที่อยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ าวัลตาวา ย่านเมืองเก่า (Old Town) และจัตุรัสเวนเซ
สลาส (Wenceslas Square) รวมถึงสะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) ที่มีอายุมากกว่า ๖๐๐ ปี  

- ปราสาทปราก (Prague Castle)  

         ปราสาทปรากเป็นสถานที่ส าคัญที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของ
ประเทศท่ีชาวเช็กรักและภาคภูมิใจ เริ่มสร้าง ขึ้นในศตวรรษท่ี ๙ ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้าง อาทิ  
พระราชวัง โบสถ์ สวนหย่อม และพิพิธภัณฑ์ที่เป็นเสมือนมรดกทางวั ฒนธรรมของศิลปะ ในยุคสมัย
ต่าง ๆ รวมไว้ด้วยกัน ปราสาทแห่งนี้เคยเป็นพระราชวังส าหรับราชวงศ์ในช่วงเวลาหนึ่ง อย่างไรก็ตาม  
ในปัจจุบันปราสาทแห่งนี้เป็นสถานที่ท างานของประธานาธิบดี  

 

 
คณะผู้แทนฯ ถ่ายภาพร่วมกันบริเวณหน้าปราสาทปราก เม่ือวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖ 

- มหาวิหารเซนต์วิตัส (St. Vitus Cathedral)  

        ตั้งอยู่ในย่านปราสาทปราก สร้างในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ ๑๔ โดยมีสถาปนิกเอกชาวฝรั่งเศส 
นามว่า Matthias of Arras เป็นผู้ออกแบบ สร้างข้ึนในปี  ค.ศ. ๑๓๔๔ มหาวิหารมีความกว้าง ๖๐ 
เมตร ยาว  ๑๒๔ เมตร หอคอยสูง ๙๗ เมตร การก่อสร้างในช่วงแรกๆ ยังไม่สมบูรณ์ มีการก่อสร้าง
เพ่ิมเติมเรื่อยๆ  เป็นเวลาหลายร้อยปี จนมาเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี  ค.ศ. ๑๙๒๙ โดยภายในมหาวิหาร
ประดับตกแต่งด้วย กระจกสีอันวิจิตรงดงาม  ประกอบด้วย รูปภาพของนักบุญและเรื่อง ราวเกี่ยวกับ
คริสต์ศาสนา  โดยเฉพาะบริเวณแท่นบูชาของเซนต์เวนเซสลาส (Chapel of St. Wenceslas) ที่
ตกแต่งด้วยภาพวาดเทคนิคเฟรสโกและอัญมณีมีค่าถึง ๑,๓๔๕ ชิ้น นอกจากนี้ ภายในมหาวิหารยัง
เป็นที่ เก็บพระศพของบรรดากษัตริย์ส าคัญในอดีต พระองค์ อาทิ พระศพของพระเจ้าชาร์ลส์ที่  ๔               
พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ ๑ พระเจ้าแมกซิมิเลียนที่ ๒ และพระมเหสี เป็นต้น 



 ๑๒ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

คณะผู้แทนฯ ถ่ายภาพร่วมกันหน้ามหาวิหารเซนต์ และหอนาฬิกาดาราศาสตร์   
 
 คณะเดินทางออกจากกรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก ในวันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ โดย
สายการบินลุฟท์ฮันซ่า เที่ยวบินที่ LH 1397 เวลา ๑๔.๔๕ นาฬิกา เพ่ือต่อเครื่อง ณ นครแฟรงค์เฟิร์ต 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 923 เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา และเดินทางถึง
ประเทศไทย ในวันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๕ นาฬิกา 
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